

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม e-AGM ด้วยตนเอง

- 1.1 โปรดกรอกใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ที่แนบมา พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดย**ขอให้ท่านระบุอีเมล (e-mail address) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจนสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม** พร้อมกับแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตนตามที่กำหนดในใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม e-AGM

ทั้งนี้ ขอให้ท่าน (1) ส่งไฟล์สแกนเอกสารดังกล่าวมาทางอีเมล investor@wowfactor.co.th ภายในวันที่ **15 เมษายน 2565** และ (2) จัดส่งเอกสารฉบับจริงมาถึงบริษัทฯ เลขที่ 77/1 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ภายในวันที่ **19 เมษายน 2565**

- 1.2 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนของท่านและสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้วบริษัทฯ จะจัดส่ง Link การเข้าร่วมประชุม ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมกับวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุไว้ในใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นจัดส่ง Link การเข้าร่วมประชุม ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่าน ให้แก่บุคคลอื่นซึ่งไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการเข้าร่วมประชุม เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือผู้รับมอบฉันทะเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และการให้ Link การเข้าร่วมประชุม ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการเข้าร่วมประชุมอาจทำให้ท่าน และ/หรือบุคคลซึ่งไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมนั้นมีความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)¹ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้

กรณีที่ Link การเข้าร่วมประชุม ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ **22 เมษายน 2565** ขอความกรุณาให้ท่านติดต่อบริษัทฯ โดยทันที

- 1.3 บริษัทฯ จะจัดส่งรายละเอียด ได้แก่ Link การเข้าร่วมประชุม ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปให้แก่ท่าน พร้อมกับวิธีการเข้าร่วมประชุม e-AGM ขอให้ท่านโปรดศึกษาวิธีการเข้าร่วมประชุมโดยละเอียดตามอีเมล (e-mail) ที่บริษัทฯ จะได้ส่งให้แก่ท่าน ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การประชุมจะเริ่มในเวลา 10.00 น.

- 1.4 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม e-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับ

¹ มาตรา 218 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า

“ผู้ใดเข้าร่วมในที่ประชุมจัดตั้งบริษัทหรือในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและลงคะแนนออกเสียงโดยลงว่าตนเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีสิทธิออกเสียงแทนผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

ผู้ใดให้อุปการะแก่การกระทำความผิดในวรรคหนึ่ง โดยส่งมอบเอกสารแสดงการจองหุ้นหรือใบหุ้นซึ่งได้ใช้เพื่อการดังกล่าวแล้ว ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน”

คะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

- 1.5 บริษัทฯ จะระบุช่องทางติดต่อในกรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม e-AGM ก่อน หรือระหว่างการประชุม ไว้ในอีเมลที่บริษัทฯ ได้ส่ง Link การเข้าร่วมประชุม ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ให้ท่าน

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม e-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม e-AGM ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โดยรายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ของหนังสือเชิญประชุม

- นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ
- นายเจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์
- นายบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย

กรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม

ทั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และ หนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ในหนังสือเชิญประชุม และจัดส่งเอกสารดังกล่าว พร้อมกับสำเนาหลักฐานแสดงตัวตนตามที่กำหนดในแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม e-AGM

ทั้งนี้ ขอให้ท่าน (1) ส่งไฟล์สแกนเอกสารดังกล่าวมาทางอีเมล investor@wowfactor.co.th ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565 และ (2) จัดส่งเอกสารฉบับจริงมาถึงบริษัทฯ เลขที่ 77/1 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ภายในวันที่ 19 เมษายน 2565